

DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG BẤT NGỜ TÁI BÙNG PHÁT

Dịch lở mồm long móng (LMLM) hiện đang xảy ra ở 14 huyện thuộc 9 tỉnh trong cả nước, sau một thời gian tạm lắng. Dịch bệnh lan nhanh nên Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát vừa chỉ thị các địa phương khẩn trương dập dịch.

Tại Chỉ thị 321 vừa ký ban hành hôm qua (31/1), ông Cao Đức Phát yêu cầu, các tỉnh, thành hiện đang có dịch LMLM phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động các nguồn lực để tiêu huỷ gia súc mắc bệnh khi mới phát hiện dịch. Đồng thời, cách ly triệt để gia súc mắc bệnh và tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch.

(Ảnh: citizen.org)

Ông Phát lưu ý, cần tuyên truyền để người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc tự nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo, cần giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản nhằm phát hiện, báo cáo xử lý kịp thời gia súc mắc bệnh, không để dịch lây lan. Đặc biệt, chú ý thành lập các chốt kiểm dịch và mạng lưới kiểm soát không để gia súc bị bệnh đưa vào địa phương mình.

Các tỉnh, thành cần xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống bệnh LMLM năm 2007, trong đó chú trọng kế hoạch tiêm phòng vắc-xin, đăng ký nhu cầu về số lượng, chủng loại vắc-xin về Cục Thú y để có kế hoạch nhập khẩu; trong kế hoạch phải thể hiện được phương án tài chính cho các hoạt động phòng chống dịch.

Trao đổi với báo giới chiều 30/1, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh, cảnh báo, sau Tết Nguyên đán, dịch LMLM có khả năng tái bùng phát mạnh. Đây cũng là thời điểm hết hiệu lực của đợt tiêm phòng vắc-xin năm 2006, trong khi đó nhiều địa phương vẫn chủ quan với dịch bệnh mà bỏ qua công đoạn tiêm phòng.

Đến thời điểm này, có 22 xã của 14 huyện thuộc 9 tỉnh, thành đang có dịch LMLM là Cao Bằng, Tuyên Quang, TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Đồng Nai, Kon Tum và Phú Thọ, với 700 con trâu bò và gần 2.000 con lợn mắc bệnh.

Trong đó, Thái Nguyên, Kon Tum và Đồng Nai là các địa phương có dịch LMLM tái bùng phát mạnh. Riêng tại Kon Tum, dịch xảy ra ở 21 xã, phường thuộc 6 huyện với tổng số hơn 1.500 con

lợn và 50 trâu bò mắc bệnh. Chi cục Thú y đã tiêu huỷ hơn 1.300 con lợn.

H.Yên